



# HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017)

## XỨNG ĐÁNG LÀ TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

Nhân kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dành thời gian trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Thái Bình về công tác tuyên truyền của Báo Thái Bình thời gian qua và gửi tới cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên Báo Thái Bình cùng đội ngũ những người làm báo nhiều lời nhắn nhủ ý nghĩa.

**Phóng viên:** Thưa đồng chí, để đáp ứng với yêu cầu tuyên truyền góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Báo Thái Bình đang nỗ lực đổi mới nội dung và hình thức thể hiện nhằm nâng cao chất lượng các ấn phẩm. Đồng chí có đánh giá như thế nào về công tác tuyên truyền của Báo Thái Bình trong thời gian qua?

**Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên:** Báo Thái Bình và Đài PTTH Thái Bình là hai cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân, cổ vũ nhân dân thi đua lao động, học tập, sản xuất đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Báo Thái Bình luôn phân tích và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, Báo Thái Bình đã vào cuộc mạnh mẽ, cổ vũ phong trào, thông qua việc phân tích những mô hình hay, việc làm tốt, những tập thể, cá nhân điển hình nhằm khích lệ, động viên, trao đổi kinh nghiệm giữa các tập thể, địa phương, cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu về tiến độ thời gian và chất lượng theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới.

Cùng với việc thực hiện tốt chức năng cổ động, Báo Thái Bình cũng thực hiện tốt hơn chức năng phê phán. Nhiều việc làm chưa được, chưa đúng đã được Báo nêu lên, qua đó nhằm giúp cho mỗi tập thể, cá nhân kịp thời sửa chữa, khắc phục đồng thời giúp các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát.

Trong thời kỳ công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, điều quan trọng nhất mà Báo Thái Bình đã làm được là thực hiện tốt chức năng định hướng tư tưởng và dư luận xã hội; giữ



Các đồng chí: Đặng Trọng Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Báo Thái Bình tháng 2/2017.

đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động. Cùng với sự lớn mạnh của báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Thái Bình cũng từng bước phát triển, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức thể hiện. Báo Thái Bình luôn phân tích kịp thời và trung thực tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phản ánh toàn diện đời sống của nhân dân. Trước các vấn đề xã hội, Báo đã phân tích khách quan, đa chiều giúp bạn đọc thấy rõ, hiểu rõ vấn đề bằng cái nhìn công tâm. Nội dung, văn phong trên báo chuẩn mực, hình thức cũng ngày càng đẹp, hấp dẫn, thu hút người đọc. Có thể khẳng định, những thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội của tỉnh có sự đóng góp xứng đáng của Báo Thái Bình, các cơ quan báo chí trong tỉnh và các cơ quan báo chí của trung ương thường trú tại Thái Bình.

**Phóng viên:** Theo đồng chí, Báo Thái Bình cần có định hướng phát triển như thế nào trong giai đoạn tới để xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã dành cho?

**Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên:** Trong thời gian tới, Báo Thái Bình cần tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng tin, bài đáp ứng nhiệm vụ

tuyên truyền phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu thông tin của bạn đọc và xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Báo cần quan tâm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, tri thức toàn diện, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn.

Trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phải bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gần gũi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, phải luôn bám sát vào định hướng tuyên truyền của tỉnh thông qua giao ban báo chí hàng tháng, hàng quý; đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cần có thêm nội dung "học tập và làm theo lời dạy của Bác" trên Báo. Đẩy mạnh tuyên truyền để các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trước những chủ trương, những vấn đề lớn của tỉnh, Báo cần vào cuộc nhanh, mạnh mẽ hơn nữa không chỉ thực hiện chuyển tải chủ trương, đường lối đến với người dân, mà còn thực hiện tốt hơn nhiệm vụ định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, báo chí và những người làm báo càng phải thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ này. Để thực hiện được điều đó, việc rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp là việc vô cùng cần thiết. Mỗi nhà báo, người làm báo không chỉ nhạy bén trong nắm bắt để kịp thời phản ánh các vấn đề thời sự chính trị, xã hội mà người đọc đang cần mà còn phải là những người biết công tâm, luôn đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân, phản ánh vấn đề bằng sự trung thực, khách quan. Bên cạnh đó, cần coi trọng việc tra cứu tri thức để có khả năng thể hiện các bài viết sâu sắc, chất lượng, hấp dẫn người đọc. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam. Vì vậy, việc học tập và làm theo phong cách làm báo của Bác là yêu cầu quan trọng mà mỗi người làm báo cần thực hiện. Tôi mong muốn đội ngũ những người làm báo trong tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tinh thần "bút sắc, lòng trong", xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng.

Nhân dịp này, tôi muốn nhắn nhủ đến các nhà báo và những người làm báo trong tỉnh luôn thực hiện tốt phương châm "Thời sự, chuẩn mực, công tâm, phong phú, hấp dẫn".

**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

**TRẦN THU HƯƠNG**  
(thực hiện)

## Với cộng tác viên...

Từ tháng 6/2016 đến tháng 5/2017, Báo Thái Bình đã nhận được 2.340 tin, bài cùng gần 1.000 ảnh minh họa, ảnh cộng tác của các cộng tác viên. Báo đã đăng tải 837 tin, bài. Các cộng tác viên tích cực cộng tác với Báo là Vũ Đông (Đài Truyền thanh - Truyền hình Kiến Xương), Lê Trung (Đài Truyền thanh - Truyền hình Vũ Thư), Tú Anh (Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình), Lê Lan (Đài Truyền thanh - Truyền hình Thái Thụy), Thu Thủy (Đài Truyền thanh - Truyền hình Đông Hưng), Hải Đông (Đài Truyền thanh - Truyền hình Tiên Hải), nhà thơ Lại Tây Dương (thành phố Thái Bình)...

Các cộng tác viên đã phản ánh khá toàn diện hoạt động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, các sự kiện diễn ra trong đời sống xã hội, tập trung chủ yếu vào các nội dung: đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; biểu dương gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực...

Tin, bài, ảnh của các cộng tác viên đã phản ánh nhanh nhạy, kịp thời những vấn đề nóng, những vấn đề đang được nhiều người quan tâm, tiêu biểu như việc thực hiện Công điện số 17 của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý rác thải sinh hoạt, Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hàng lang an toàn giao thông đường bộ. Các cộng tác viên đã phản ánh nhiều cách làm hay, phong phú, sáng tạo của các địa phương, cơ quan, đơn vị, đưa tin tiến bộ, kết quả thực hiện, biện pháp giữ vững những kết quả đã đạt được. Tiêu biểu là các cộng tác viên đến từ Đài Truyền thanh - Truyền hình Đông Hưng, với sự tham gia của hầu như tất cả các phóng viên, các đồng chí đã gửi hơn 10 tin, bài, không chỉ phân tích việc triển khai thực hiện mà còn nêu kinh nghiệm hay của nhiều địa phương trên địa bàn huyện. Phân tích những khó khăn của ngành chăn nuôi khi giá thịt lợn giảm sâu, giá gà xuất bán tại chợ cũng giảm mạnh kéo theo những khó khăn đối với ngành kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm, dẫn đến là các cộng tác viên đến từ Đài Truyền thanh - Truyền hình Vũ Thư với loạt bài có chất lượng cao như: Người chăn nuôi Vũ Thư "gồng mình" gánh lỗ; Vũ Thư - hoạt động kinh doanh thức ăn gia súc, gia cầm ế ẩm, trị trị; Bài học kinh nghiệm để người chăn nuôi Vũ Thư vượt qua khó khăn trong cơn bão giá; Quỹ TDND Vũ Vinh chung tay tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi... Phân tích việc thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, các cộng tác viên có nhiều bài viết

chắc tay, vốn sống phong phú như: Tích tụ ruộng đất ở Vũ Thư của cộng tác viên Hà Thanh (Đài Truyền thanh - Truyền hình Vũ Thư); Người ôm ruộng làm giàu của cộng tác viên Thu Thủy (Đài Truyền thanh - Truyền hình Đông Hưng)... Trong bài viết của mình, các cộng tác viên đã sử dụng nhiều phỏng vấn ngắn, theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; biểu dương gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực...

Với thể loại gương người tốt, việc tốt, các cộng tác viên đã chọn đối tượng, khai thác thông tin, sử dụng nhiều ảnh minh họa, tiêu biểu là cộng tác viên Tiên Quang (Đài Truyền thanh - Truyền hình Đông Hưng) với bài viết Người thổi hồn vào gỗ lũa hoặc những gương với lối viết thiên về kỹ thuật của cộng tác viên Tú Anh viết về nhà thơ Anh Tuyền và những tập truyện dành cho thiếu nhi hoặc bài Giang đá của cộng tác viên Đỗ Hà (Đài Truyền thanh - Truyền hình Tiên Hải)... Đặc biệt, sau các lớp tập huấn do Báo Thái Bình phối hợp với Hội Nhà báo Thái Bình tổ chức, hầu như các cộng tác viên đã đổi mới cách viết, chọn thể loại báo chí để thể hiện tác phẩm, nhiều bài viết rõ ràng trong thể hiện chính kiến,



Ảnh: TRINH CUÔNG

### Ông Nguyễn Thái Hùng, Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh



Ấn tượng với tôi về Báo Thái Bình ngoài hình thức đẹp, nội dung phong phú, đa dạng, từ báo đã phản ánh khá sâu sắc, đậm nét, kịp thời các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Đối với Hội Người cao tuổi tỉnh, Báo đã phản ánh các hoạt động "Tuổi cao - Gió sáng" của người cao tuổi trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo

đức Hồ Chí Minh để giáo dục con cháu, truyền thụ kiến thức, kinh nghiệm góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa... Báo Thái Bình thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, nhân lên niềm tin của các thế hệ người cao tuổi vào sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Thời gian tới, tôi mong muốn Báo Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, phản ánh ngày càng hiệu quả tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

### Bà Vũ Thị Chiên, Giám đốc Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh

Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh bố trí một phòng đọc báo, tạp chí riêng với nhiều đầu báo, trong đó mỗi số Báo Thái Bình có nhiều tờ để đáp ứng nhu cầu nhiều bạn đọc cùng lúc. Hàng ngày phòng đọc báo thu hút hàng chục lượt người đến đọc, nghiên cứu và tra cứu thông tin, trong đó đa số là người cao tuổi, cán bộ, viên



chức, sinh viên các trường đại học. Riêng Báo Thái Bình luôn thu hút số lượng bạn đọc nhiều nhất. Để tạo điều kiện cho bạn đọc tiếp xúc với Báo Thái Bình và thuận tiện khi cần tra cứu tư liệu, ngoài phục vụ bạn đọc đọc báo hàng ngày, Thư viện còn thực hiện đóng tập Báo Thái Bình theo trình tự ngày, tháng để bảo quản, lưu trữ tốt hơn. Đồng thời, đưa Báo Thái Bình vào cơ sở dữ liệu số hóa để bạn đọc thuận tiện tra cứu thông qua mạng internet.

### Bà Phạm Thị Thủy Hà, Giám đốc Đài TTHĐ Đông Hưng



Đài TTHĐ Đông Hưng thường xuyên động viên, khuyến khích và giao chỉ tiêu thi đua cho phóng viên gửi bài cộng tác với Báo Thái Bình. Hàng ngày, lãnh đạo Đài cũng chú trọng biên tập tin, bài để nâng cao chất lượng tin, bài cộng tác, đồng thời đầu tư máy ảnh hiện đại để đáp ứng tiêu chuẩn ảnh đăng trên báo in. Vì vậy, đến nay hầu hết phóng viên của Đài đều là cộng tác viên tích cực, thường xuyên của Báo Thái Bình.

Thông qua hoạt động cộng tác, phóng viên Đài TTHĐ Đông Hưng ngày càng được nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, tin, bài ngày càng chất lượng hơn, vì vậy chất lượng tuyên truyền của Đài cũng được nâng lên.

Thời gian tới, chúng tôi mong muốn Báo Thái Bình tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho các cộng tác viên, đặc biệt là hướng dẫn kỹ năng viết cho báo điện tử, góp phần tuyên truyền hiệu quả hơn nhiệm vụ phát triển kinh

tế - xã hội của địa phương nói riêng, của tỉnh nói chung trên các ấn phẩm của Báo, góp phần xây dựng Báo Thái Bình ngày càng chất lượng.

### Ông Nguyễn Minh Lệ, thôn Thọ Lộc, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư



Tôi là cộng tác viên đã gắn bó với Báo Thái Bình từ thời kháng chiến chống Mỹ với tên gọi là "Báo Thái Bình tiến lên" cho đến ngày nay. Tôi nhận thấy những năm gần đây Báo có sự thay đổi lớn cả về nội dung và hình thức theo hướng hiện đại, từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Bản thân tôi trước kia khi viết bài cộng tác với Báo cũng thường viết tay rồi nhờ người đánh máy, nhờ người khác chụp ảnh cho bài viết và đạp xe lên gửi bài cộng tác rất vất vả và mất nhiều thời gian. Hai năm gần đây, để đáp ứng xu thế làm báo hiện đại, mặc dù tuổi đã ngoài 80 nhưng tôi vẫn cố gắng học hỏi, rèn luyện, đến nay tôi có thể tự viết bài trên máy tính, tự chụp ảnh, gửi bài viết cho tòa soạn qua thư điện tử. Đối với tôi, viết bài cộng tác với Báo Thái Bình vừa là niềm vui, đam mê vừa là thói quen từ hàng chục năm qua.

### Ông Phạm Hồng Văn, Bí thư Chi bộ thôn Văn Thái, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư

Thời điểm tháng 8 - 9/2016, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Văn Thái rất bức xúc về tình trạng khai thác cát trên sông Hồng làm sạt lở bãi sản xuất, gây tiếng ồn lớn và mất trật tự an toàn xã hội. Ngày sau đó, Báo Thái



Bình đã có bài viết phản ánh khách quan, trung thực về tình trạng trên đã góp phần tích cực chuyển tải thông tin để các cấp, các ngành chức năng vào cuộc xử lý sớm, nhờ đó tình trạng khai thác cát ở địa phương đã được chấn chỉnh kịp thời, cán bộ và nhân dân đều phần khởi và hoan nghênh Báo Thái Bình. Theo dõi thường xuyên Báo Thái Bình, tôi nhận thấy thời gian qua không riêng bài phân tích tình trạng khai thác cát tại địa phương tôi mà Báo còn rất nhiều bài viết mạnh dạn phản ánh, phê bình, đấu tranh với những vấn đề còn tồn tại khác, từ đó hỗ trợ đắc lực cơ quan chức năng vào cuộc xử lý sớm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

### Phóng viên Trần Hiền, Đài TTHĐ Tiên Hải



Tôi có thói quen đọc Báo Thái Bình hàng ngày vừa để nắm bắt kịp thời, chính xác thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh vừa để học hỏi cách viết của các anh chị phóng viên và các cộng tác viên của Báo, nhất là những cây bút lâu năm. Tôi nhận thấy Báo Thái Bình ngày càng phát triển, có nhiều chuyên mục phong phú, gần gũi hơn với bạn đọc. Tôi mong muốn Báo dành nhiều "đất" hơn cho cộng tác viên, có thể có một chuyên mục dành riêng để bạn đọc viết, như vậy tờ báo sẽ sinh động, phong phú hơn.

NHÓM PHÓNG VIÊN